

## ประเพณีแห่จระเข้พ่อบุ๊ท้าวพันตา งานทอดกฐินสามัคคีวัดจระเข้ใหญ่

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2506 ข้อมูลจากคำบอกเล่าของชาวบ้านท้องถิ่น ต.ศิระจรเข้ใหญ่ เล่าว่า มีเรือเข้ามาขุดลอกคลองจระเข้ใหญ่ แล้วขุดพบกระดูกส่วนหัวของจระเข้ น้ำจืดจำนวนมากถึง 10-12 หัว ความยาวประมาณ 1 วา ชาวบ้านจึงได้นำกะโหลกศีรษะจระเข้ขึ้นมาไว้ที่ลานวัดจระเข้ใหญ่ ครั้งนั้นทั้งชาวบ้านและเด็ก ๆ ต่างก็พากันไปมุงดูด้วยความตื่นเต้น เพราะกระดูกส่วนหัวจระเข้ที่พบมีขนาดใหญ่มาก จากนั้นชาวบ้านจึงได้นำกะโหลกศีรษะจระเข้ที่ขุดพบไปไว้ที่ศาลหมู่ 2 บ้านเกาะพิจิตร ปัจจุบันคือ ศาลท้าวพันตา

คุณอักรนันท์ สืบสกุลอนันต์ ผู้บริหารโครงการเสาชงแลนด์ (นิคมโลจิสติกส์ในอำเภอบางเสาชง) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2567 เล่าว่า เมื่อประมาณปี 2546 ตนเองได้มาสร้างโครงการเสาชงแลนด์ ประสบผลสำเร็จทางธุรกิจอย่างดี มีความเชื่อว่าโครงการเสาชงแลนด์ที่ประสบความสำเร็จได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่แห่งนี้

จากความศรัทธาที่มีต่อพ่อบุ๊จระเข้ท้าวพันตา ประกอบกับได้รับคำแนะนำจากครูอาจารย์ คืออาจารย์ประสาธ ผลโพธิ์ ท่านจึงได้สร้างศาลในหมู่บ้านเกาะพิจิตรขึ้นมาใหม่ ผู้ที่ประกอบพิธีตั้งศาลคือ อาจารย์ประสาธ ผลโพธิ์ เหตุเพราะศาลเดิมถูกทิ้งร้างและทรุดโทรม เนื่องจากชาวบ้านได้อัญเชิญปิงเกล้าจากเกาะพิจิตร ไปที่ศาลแห่งใหม่ที่ตลาดปากคลองจระเข้

ครั้งนั้นได้หล่อจระเข้ 3 ตัว นำรูปหล่อจระเข้หนึ่งในสามตัว มาตั้งบูชาถาวรที่ศาลในหมู่บ้านเกาะพิจิตร วัสดุที่หล่อจระเข้เป็นทองเหลือง ราคาสมัยนั้นตัวละ 500,000 บาท การหล่อไม่มีหลักเกณฑ์ใดเน้นความสวยงามเหมาะสม เมื่อหล่อจระเข้เสร็จก็ทำลายพิมพ์ที่หล่อทั้งทั้งหมด โดยเรื่องนี้ลุงแป๊ะเน้นว่า เป็นความเชื่อและศรัทธาส่วนตัวของท่าน อยากขอบคุณดวงวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่แห่งนี้ที่ปกป้องรักษาให้ร่มเย็นเป็นสุข

คุณอักรนันท์ สืบสกุลอนันต์ ได้ถวายจระเข้หล่อจากทองเหลือง 2 ตัว แต่พระครูพิพัฒน์ สมุทธธาดา เจ้าอาวาสวัดจระเข้ใหญ่ในสมัยนั้น โดยอยู่บนเนินดินหน้าพระพุทธรูป ด้านข้างอุโบสถ โดยเป็นความคิดของตนเองที่เห็นว่าเมื่อมีการทอดกฐินจะต้องมีผ้าไตรและดอกบัว จึงให้จระเข้ทั้งสองคาบผ้าไตร 1 ตัว และคาบดอกบัว 1 ตัว

อีกเรื่องที่น่าสนใจคือ การนำจระเข้พ่อบุ๊ท้าวพันตาไปร่วมแห่ในงานทอดกฐินของวัดจระเข้ใหญ่ สืบเนื่องจากอาจารย์ประสาธ ผลโพธิ์ ได้แนะนำว่า คนโบราณเมื่อจะทอดกฐินสามัคคีจะต้องมีสัญลักษณ์คือ ธงจระเข้กับธงนางมัจฉา ลุงแป๊ะจึงได้ชักชวนชาวบ้านที่เกาะพิจิตรและพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว อัญเชิญจระเข้พ่อบุ๊ท้าวพันตา ลงเรือล่องตามคลองไปทอดกฐินที่วัดจระเข้ใหญ่ โดยก่อนจะอัญเชิญลงเรือมีการจุดธูปบอกกล่าวก่อน

ในอนาคตมีแนวโน้มจะชักชวนชาวชุมชนล่องเรือมาจากคลองสำโรง แล้วอัญเชิญพระเจ้า  
พ่อปู่ท้าวพันตา ลงเรือแห่ไปร่วมบุญกฐินสามัคคี โดยจะจัดทำขบวนเรือให้สวยงามมากขึ้น การแห่พ่อ  
ปู่ท้าวพันตาในงานทอดกฐินสามัคคี ก็เป็นเหมือนการสร้างบุญกุศลให้อติตดวงวิญญาณของสิ่ง  
ศักดิ์สิทธิ์ที่ล่วงลับไปแล้วในพื้นที่นี้

-----